

LẦN CHUỖI CÓ CÒN HỢP THỜI...?

Có người bảo *không cần lần chuỗi, xưa rồi!*; kẻ khác bảo *sống Lời Chúa là việc chính và cần hơn!*; người nọ còn bảo *đó chỉ là đọc kinh, chứ cầu nguyện bao giờ!*.

Nghe người ta nói đã vậy, nhìn thẳng vấn đề cũng thấy còn “lợn cợn” lắm nổi nghi nan: lần chuỗi là phương thức đọc kinh nhằm chán nhất; lối đọc kinh gây nhiều lo ra chia trí nhất; là hình thức “môi miệng” nhất khi đến với Đức Mẹ; lần chuỗi có nhiều khi là “đọc kinh mà không cầu nguyện”; xa hơn, đối với một số người, lần chuỗi chỉ là việc làm do thói quen hoặc do *nghiện thói quen*; lần chuỗi đối với một số trường hợp là liều thuốc “an thần đức tin” hơn là cái gì khác.

Không xem thường dư luận, lập luận, biếm luận... những người lần chuỗi có kinh nghiệm thấy, bên kia tức mặt sau của những luận cứ trên, lần chuỗi là việc đạo đức tốt lành và mang lại nhiều hiệu ích.

Một là ở bình diện tự nhiên: lần chuỗi là liệu pháp tịnh tâm để dễ nâng lòng trí lên, giống như tụng kinh bên nhà Phật, họ không đòi hỏi quá cao, chỉ cần tâm an trí tịnh. Bởi lẽ, tâm thân tịnh mạn là chiếc cầu nối hai bờ thế giới, một là thế giới thanh sắc xô bồ ồn ả, hai là thế giới vô thường vô âm vô ảnh.

Hai nữa ở bình diện siêu nhiên: lần chuỗi là áp dụng đúng những câu ca dao tục ngữ như *gần mực thì đen gần đèn thì sáng*... nghĩa là lần chuỗi để được dịp gần gũi với Đức Mẹ. Gần gũi để ơn Chúa Thánh Thần hằng tràn ngập trào dâng trong lòng Đức Mẹ sẽ từ từ tràn sang người lần chuỗi như xưa khi đến viếng nữ thánh Ysave, chẳng nói chẳng rằng mà ơn Chúa Thánh Thần từ Mẹ tuôn tràn sang thánh nữ khiến thánh nữ nói như thuộc *Ôi! Bởi đâu chị được Mẹ Thiên Chúa ghé thăm?*, lại còn tràn sang cho đến con còn trong bào thai mà nữ thánh Ysave đang mang trong dạ *Lạ chuta! Kìa khi chị cất tiếng chào Em, con trong dạ chị cũng nhảy mừng*. Chẳng thế thôi, khi người lần chuỗi lân la gần gũi Đức Mẹ, Người sẽ cầu bầu nhiều ơn để nên trọn lành vì *kính lão đắc thọ, yêu trẻ thì trẻ đến nhà, kính già thì già để tuổi lại cho*... để người lần chuỗi còn đi tới... ngộ ra bao điều Chúa dạy trong Tin Mừng, rồi dễ dàng thuận chịu làm theo như Đức Mẹ đã từng, chẳng chóng thì chầy, thành đạt như Đức Mẹ.

Thế nên lần chuỗi vẫn hợp thời, vẫn hiệu ích, vẫn cần thiết và đáng trân trọng.

Có điều *miếng ngon phải mời, lời hay phải thỉnh*... trước mỗi khi lần chuỗi nên kính mời thần thánh trên trời –tin rằng chẳng ai nỡ nào từ chối- cùng đọc, các linh hồn nơi luyện ngục –đang rảnh rỗi chực chờ- cùng đọc. Một

công đôi chuyện! Người lần chuỗi khi đọc chung với hàng ngũ đông đảo như
thế sẽ bớt lo ra chia trí

Lần chuỗi. Ôi chuyện không nhỏ!